

Tân Biên, ngày 10 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN

kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai việc thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Áp, khu phố văn hóa” trên địa bàn huyện

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị!

Được sự cho phép của Ban tổ chức hội nghị, thay mặt Ban chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD huyện Tân Biên, tôi xin được báo cáo tham luận tại hội nghị tổng kết phong trào năm 2023 của tỉnh với nội dung “**kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai việc thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Áp, khu phố văn hóa” trên địa bàn huyện**”.

Lời đầu tiên, cho tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chào trân trọng nhất, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý đại biểu!

Tân Biên là huyện biên giới phía Bắc của tỉnh biên giới Tây Ninh, là căn cứ địa trong các thời kỳ kháng chiến; có đường biên giới dài 92.08 km tiếp giáp với 08 xã thuộc 04 huyện, 03 tỉnh của Vương quốc Campuchia. Có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Toàn huyện có 09 xã, 01 thị trấn, có 03 xã biên giới. Diện tích tự nhiên 86.145,59 ha. Dân số toàn huyện 103.903 người, có 58 ấp, khu phố; đồng bào dân tộc thiểu số 861 hộ/3.005 khẩu với 17 dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 2,89%. Trên địa bàn huyện có 02 cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Tân Nam; 01 cửa khẩu quốc gia Chàng Riệc và 01 cửa khẩu phụ Tân Phú.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Sở VH TT và DL, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển văn hóa của huyện Tân Biên nói riêng, tỉnh Tây Ninh nói chung. Công tác triển khai các văn bản được triển khai kịp thời; ban chỉ đạo các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Các ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò chủ động trong công tác phối hợp triển khai, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến giáo dục pháp luật. Phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đây là tiền đề rất quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như sau:

Sự phối hợp của thành viên BCD phong trào từ huyện đến cơ sở có nơi, có lúc còn chưa thường xuyên; chưa có sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội nên chất lượng và hiệu quả của phong trào một số mặt đạt được chưa cao.

Công tác tuyên truyền nội dung cuộc vận động có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí các xã, thị trấn còn hạn chế do đó công tác khen thưởng phong trào cấp cơ sở số lượng chưa nhiều.

Thành viên BCD phong trào huyện và cơ sở kiêm nhiệm, Ban vận động các ấp, khu phố thường xuyên thay đổi nên có lúc nắm bắt công việc chưa kịp thời. Quy trình đăng kí và bình xét các danh hiệu văn hóa cấp cơ sở có nơi thực hiện còn chưa tốt, còn tình trạng số ít tổ tự quản đăng kí thay hộ gia đình.

Xuất phát từ thực trạng nêu trên, BCD phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD huyện Tân Biên kịp thời đề ra một số kinh nghiệm trong tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai việc thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa” như sau:

BCD phong trào huyện đã chủ động kịp thời tham mưu UBND huyện kiện toàn BCD phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD, ban hành quy chế hoạt động và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD năm 2023 triển khai đến tất cả các thành viên BCD huyện và BCD các xã, thị trấn nắm và triển khai tổ chức thực hiện.

BCD huyện xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai các văn bản của phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD cho 209 đại biểu là các thành viên BCD phong trào huyện và BCD 09 xã, 01 thị trấn, trưởng ấp, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận ấp, khu phố qua đó để các thành viên BCD cấp huyện, xã nắm chắc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD do trung ương, tỉnh, huyện ban hành.

Ngay từ đầu năm BCD huyện đã phối hợp với UBMTTQVN huyện hướng dẫn Ban vận động các ấp tổ chức đăng kí các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp khu phố văn hóa đến từng hộ dân, từng khu dân cư đúng theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP, ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trước ngày 30/01. Các danh hiệu bình xét được thông báo trên hệ thống truyền thanh của ấp, khu phố và niêm yết tại Nhà văn hóa ấp, văn phòng khu phố đúng thời gian quy định; các ý kiến kiến nghị về kết quả bình xét đều được Ban vận động ấp, khu phố giải đáp kịp thời. Kết quả, năm 2023 trên địa bàn huyện tổng số hộ đăng kí gia đình văn hóa là 25.396 hộ/27.157 hộ, tỷ lệ 93,52%; số hộ đạt gia đình văn hóa là 23.024 hộ/27.157 hộ, tỷ lệ 84,78%. Số ấp, khu phố đăng kí đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa là 58/58, tỷ lệ 100%; số ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa năm 2023 là 57/58, tỷ lệ 98,3%.

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCD phong trào từ huyện đến cơ sở, BCD huyện chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, khảo sát 6 tháng năm 2023 nhằm kịp thời hướng dẫn và chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót của BCD cơ sở, chú trọng kiểm tra việc củng cố kiện toàn BCD, xây dựng quy chế, chế độ hội họp, việc xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện và các tiêu chuẩn, quy trình, đăng kí, xét tặng danh hiệu và xét tặng giấy khen cho gia đình văn hóa, ấp,

khu phố văn hóa tiêu biểu; chỉ đạo BCD các xã, thị trấn sơ, tổng kết phong trào và khen thưởng đúng theo quy định. Trong năm 2023, 10/10 xã thị trấn tổ chức sơ, tổng kết phong trào, khen thưởng cho 85 tập thể và 386 cá nhân với kinh phí 150.120.000 đồng. BCD huyện tổ chức sơ, tổng kết phong trào và tham mưu UBND huyện khen thưởng cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu kinh phí 27.900.000 đồng. Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 02 cá nhân, đề nghị Sở VH-TT-DL tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 02 cá nhân trong hội tổng kết phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD tỉnh Tây Ninh năm 2023.

Công tác tuyên truyền được BCD trào huyện chú trọng, thường xuyên phối hợp với UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các các vận động phong trào; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình như: thông qua các cuộc họp tổ dân cư tự quản, hội thi, hội diễn, cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở. Kết quả tổ chức 10 cuộc liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu, treo 189 băng rôn, tổ chức được 04 cuộc xe loa lưu động; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được 10 giờ 45 phút. Tổ chức tuyên truyền tại các khu dân cư được 78 cuộc, với 3.894 lượt người dự.

Kính thưa các đồng chí!

Đề phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào, trong thời gian BCD phong trào huyện tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, Triển khai và thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP, ngày 07/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD nhằm thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng phong trào.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các ngành thành viên BCD phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đưa phong trào phát triển sâu rộng, bền vững, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ba là, nâng cao chất lượng phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD gắn liền các nội dung trọng tâm theo chỉ đạo của ngành vào nội dung thực hiện 10 cuộc vận động do các ngành chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Bốn là, quan tâm công tác phối hợp giữa các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp nhằm từng bước nâng cao chất lượng phong trào, phát huy sức mạnh tổng hợp. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương điển hình người tốt, việc tốt; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào; hướng dẫn cơ sở thực hiện nội dung trọng tâm, trong đó chú trọng trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”, “ấp, khu phố văn hóa”, “xã, thị trấn tiêu biểu; quy trình xây dựng và thực hiện quy ước của cộng đồng dân cư.

Sáu là, tiếp tục tổ chức lớp tập huấn triển khai các văn bản mới về phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD cho BCD từ huyện đến cơ sở, Ban vận động ấp, khu phố và tổ dân cư tự quản.

Với những kết quả đạt được nêu trên, BCD huyện đã vận dụng và đề ra một số kinh nghiệm trong tác chỉ đạo, tuyên truyền triển khai việc thực hiện danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Áp, khu phố văn hóa” qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD, BCD phong trào huyện Tân Biên rất mong sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Sở VH TT và DL để phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD của huyện đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu và toàn thể hội nghị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào “TĐĐKXDĐSVH” và CTGD của tỉnh Tây Ninh đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã lắng nghe./.

Nơi nhận:

- Sở VH TTDL;
- UBND huyện;
- Lưu VT, PVHTT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



**TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Nguyễn Thị Tinh**